

## HK11: ชื่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน HONGKONG AIRLINES HX

บินไฟท์เช้า - กลับไฟท์ค่ำ

HONGKONG AIRLINES  
香港航空

3 วัน 2 คืน

ชื่องกง

เดินทาง  
มกราคม - มิถุนายน 62

ราคาเริ่มต้น  
**8,888.-**

วัดเขangkงหมิว ถนนนาราน the venetian

HK11

- ✓ วัดอามา หรือ ศาลเจ้าแม่ทับทิม
- ✓ นมัสการเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล
- ✓ ชมโบสถ์เซ็นพอลล์ และช้อปปิ้งที่เซนาโดสแควร์
- ✓ สัมผัสบรรยากาศลาสเวกัสแห่งเอเชีย **"THE VANETIAN"**
- ✓ ช้อปปิ้งสุดมันส์ย่านจิมซาจุ่ย + Citygate Outlet Mall
- ✓ **สะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก**
- ✓ วัดเขangkงหมิว + วัดหวังต้าเซียน + วัดผู้โถ้ว
- ✓ พิเศษ!!! พักจูไห่ 1 คืน เซินเจิ้น 1 คืน...โรงแรมระดับ 4 ดาว

**\*\* อร่อยเลิศรสกับเมนูเป่าฮื้อ+ไวน์แดง // ดิมซ่าต้นตำรับ  
// อาหารกวางตุ้งรสชาติในแบบฮ่องกงแท้ๆ \*\***

ราคาเริ่มต้น **8,888.-**  
**เดือน มกราคม - มิถุนายน 2562**

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – ฮ่องกง – มาเก๊า – วัดอามา – เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – โบสถ์เซ็นต์พอลล์ – เซนาโดสแควร์ – เดอะเวเนเซียน(THE VENETIAN MACAU RESORT) – ตลาดใต้ดินกวงเป่ย (-/เที่ยง/เย็น)

01.30 น. คณะพร้อมกัน ทำอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เข้าทางประตูหมายเลข 5 เคาน์เตอร์ K สายการบิน **ฮ่องกง แอร์ไลน์ HONGKONG AIRLINES (HX)** พบเจ้าหน้าที่ บริษัทคอยให้การต้อนรับฯ

04.00 น. เหมิรฟ้าสู่ ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน **HX780** **\*\*บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนเครื่อง\*\***

หรือ

06.00 น. คณะพร้อมกัน ทำอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เข้าทางประตูหมายเลข 5 เคาน์เตอร์ K สายการบิน **ฮ่องกง แอร์ไลน์ HONGKONG AIRLINES (HX)** พบเจ้าหน้าที่ บริษัทคอยให้การต้อนรับฯ

08.50 น. เหมิรฟ้าสู่ ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน **HX768** **\*\*บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง\*\***



08.10 น. // 12.40 น. ถึงสนามบิน **Chek Lap Kok** หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ให้คณะท่านออกทาง Exit **B** จากนั้นนำท่านเดินทางผ่านสะพานชิงหมา ซึ่งเป็นสะพานที่ถือได้ว่าเป็นสะพานรางคู่ที่ยาวที่สุดในโลก

นำท่านเดินทางสู่ เกาะฮ่องกง โดยการข้าม **สะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก** เส้นทางเชื่อม "ฮ่องกง-มาเก๊า/ฮ่องกง-จูไห่" โดยใช้เวลาเพียงแค่ 30 นาที ใช้เวลาในการสร้างถึง 9 ปี โดยการทุ่มงบประมาณในการสร้างราว 1.2 แสนล้านดอลลาร์ฮ่องกง(5.1 แสนล้านบาท) สะพานแห่งนี้มีความยาวทั้งหมด 55 กิโลเมตร มีส่วนที่เชื่อมต่อกจากถนนสายหลักและอีกส่วนที่เป็นอุโมงค์ใต้ทะเล 7 กิโลเมตร ใช้เหล็กมากถึง 4 แสนตัน การออกแบบโครงสร้างสามารถต้านทานแผ่นดินไหวและพายุไต้ฝุ่นได้อีกด้วยมีการวาง



ระบบรักษาความปลอดภัยไปจนถึงการรับมือกับเหตุฉุกเฉินพาท่านข้ามทะเลโดยคนขับที่ได้รับใบอนุญาตพิเศษ ให้ท่านได้สัมผัสกับการข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลกด้วยเวลาเพียงไม่นาน ชมวิวทะเลที่สวยงามจนเดินทางถึงเกาะฮ่องกง

**จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง มาเก๊าโดยเรือเฟอร์รี่ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.**

นำท่านเดินทางสู่เกาะมาเก๊า ซึ่งเป็นเมืองที่มี ประวัติศาสตร์อันยาวนานและน่าสนใจในอดีตมาเก๊าเป็นเพียงแค่มหุบ้านเกษตรกรรมและประมงเล็กๆ โดยมีชาวจีนกวางตุ้งและฟูเจี้ยนเป็นชนชาติดั้งเดิม จนมาถึงช่วงต้นศตวรรษที่ 16 ชาว โปรตุเกสได้เดินเรือเข้ามายังคาบสมุทรแถบนี้ เพื่อติดต่อค้าขายกับชาวจีน และมาสร้างอาณานิคมอยู่ ในแถบนี้ ที่สำคัญคือชาวโปรตุเกสได้นำพาเอาความเจริญรุ่งเรืองทางด้านสถาปัตยกรรม และ ศิลปวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเข้ามาอย่างมากมาย ทำให้มาเก๊ากลายเป็นเมืองที่มีการผสมผสาน ระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอย่างลงตัว จนเรียกได้ว่าเป็น"ยุโรปใจกลางเอเชีย"นำท่านเดินทางสู่ **วัดอามา หรือ ศาลเจ้าแม่ทับทิม** ที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศถวายให้กับอามา องค์เทพทิดา แห่งท้องทะเล ภายในศาลจะมีหินขนาดใหญ่ซึ่งแกะสลักเป็นรูปเรือสำเภาโบราณ เป็นสัญลักษณ์ที่ บ่งบอกว่า บริเวณนี้ คือ จุดแรกที่เจ้าแม่อามาอย่างแท้จริงขึ้นสู่แผ่นดินมาเก๊า ด้านหน้ามีรูปปั้นสิงห์โตอยู่ 2 ตัว มีความเชื่อว่าหากหมุนลูกแก้วที่อยู่ในปากไปทางขวา 3 ครั้ง ให้ท่านที่เกิดปี ชงไห่วัดนี้ เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล จากนั้นพาท่านแวะขอพร **องค์เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล** ซึ่งเป็นองค์เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทองสัมฤทธิ์ ประทับยืนบนโคมทรงดอกบัว มีความสูง 18 เมตร หนักกว่า 1.8 ตัน องค์เจ้าแม่กวนอิมองค์นี้ มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งชื่อว่า **เจ้าแม่กวนอิมลูกครึ่งโปรตุเกส** เนื่องจากองค์ท่านถูกสร้างขึ้นโดยการใช้สถาปัตยกรรมแบบผสมผสานระหว่างจีนกับโปรตุเกส โดยมีพระพักตร์เป็นพระแม่มาเรีย ซึ่งโปรตุเกสสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับมาเก๊าในโอกาสส่งมอบเกาะมาเก๊าคืนให้กับจีน เพื่อคนให้รุ่นหลังได้ระลึกถึงนั่นเอง นอกจากนี้ภายใต้รูปปั้นขององค์เจ้าแม่กวนอิมยังจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงถึงประวัติความเป็นมา และวัตถุประสงคในการก่อสร้างองค์เจ้าแม่กวนอิมองค์นี้โดยละเอียดอีกด้วย

## เที่ยง

### **บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1)**

จากนั้นนำท่านแวะ **ช้อปปิ้งของฝากจากมาเก๊า** ประกอบด้วย ขนมทองพลับ ทองม้วน ขนมฝั้วจำ ขนมเมี่ยงจำ และหมูหวานหมูแผ่น แล้วนำท่านสู่ จากนั้นนำท่านเยี่ยมชมซากปรักหักพัง **โบสถ์เซนต์พอล** สร้างขึ้นเมื่อต้นศตวรรษที่ 17 นับเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองมาเก๊า แต่เดิมโบสถ์แห่งนี้เคยเป็นโรงเรียนสอนศาสนาแห่งแรกของชาวตะวันตกในดินแดนตะวันออกไกล ต่อมาในปี ค.ศ.1835 ได้เกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรงทำให้คงเหลือแต่ซากปรักหักพังด้านหน้า และบันไดทางเข้าด้านหน้าที่ยังคงความสง่างามหลังจากที่มีการบูรณะขึ้นใหม่ในปี ค.ศ.1991 นอกจากนี้ด้านหลังโบสถ์ ยังมีการจัดพิพิธภัณฑ์ทางศาสนาขึ้น และยังมีหลุมฝังศพของบาทหลวงวาเลอริโอโนซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งโบสถ์ รวมถึงโครงกระดูกของชาวคริสต์ ญี่ปุ่น เวียดนาม ที่เสียชีวิตเมื่อคราวที่เกิดเพลิงไหม้ครั้งยิ่งใหญ่ พาท่านเดินต่อไปยัง **เขนาโดส์แควร์** ย่านการค้าที่สำคัญของมาเก๊า หรือเซ็นเตอร์พอยท์มาเก๊า โดดเด่นด้วยพื้นที่ถนนที่ปูลาดด้วยกระเบื้องเป็นลอนคลื่น เปรียบเสมือนท้องทะเลอันอุดมสมบูรณ์ ล้อมรอบไปด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โปรตุเกส ให้อิสระท่านเดินช้อปปิ้ง ชิม ชิลล์ ตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกซื้อเสื้อผ้าสินค้าแบรนด์เนมได้ที่นี่ ไม่ว่าจะเป็น ESPRIT, GEODANO, BOSSINI, LEVI'S, BODY SHOP ฯลฯ



จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังสัมผัสความอลังการของโรงแรมที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองมาเก๊า **เดอะเวเนเชียน (THE VENETIAN MACAU RESORT)** ซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินที่ถูกถมทะเล เรียกว่า โคไท เชื่อมระหว่างเกาะไทปา และเกาะโคโลอัน พื้นที่ของรีสอร์ทมีขนาด 10.5 ล้าน ตารางฟุต ประกอบด้วยห้องพัก 3,000 ห้อง มีร้านค้าแบรนด์เนมชั้นนำกว่า 350 ร้านค้า และโดดเด่นด้วยเนื้อที่เพื่อการเสียงโชคซึ่งรวมถึงโต๊ะเสียงโชคกว่า 800 โต๊ะ รวมถึงเครื่องเสียงโชคอันล้ำสมัยกว่า 1,500 เครื่อง ภัตตาคารร้านอาหารกว่า 20 แห่ง และศูนย์ประชุมที่จุผู้คนได้ถึง 15,000 ที่นั่ง สัมผัสบรรยากาศเวนิส ล่องเรือกอนโดล่าในดินแดนเวนิสแห่งตะวันออก ซึ่งภายในจะมีสิ่งบันเทิงหลากหลายให้ท่านเลือก อาทิเช่น ร้านขายสินค้าต่าง ๆ ร้านอาหาร หรือจะเป็นโชว์ต่างๆ ที่ท่านสามารถเลือกชมได้ (การล่องเรือและชมโชว์ ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชมด้วยตัวท่านเอง)



จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง **ตลาดใต้ดินกงเป๋ย (Gongbei Underground Market)** แหล่ง ช้อป ช้อปปิ้ง ศูนย์การค้าติดแอร์ 5,000 กว่า ร้านค้า มีสินค้าให้ท่านเลือกมากมาย เช่น สินค้าก๊อปปี้ แบรินด์เนมชั้นนำต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า นาฬิกา ของเด็กเล่น ที่นี้มีให้ท่าน ได้เลือกซื้อหมด สินค้าของที่มีเกือบทุกอย่าง ในการเลือกซื้อสินค้าของที่จะต้องเลือกดูให้ดี ให้ละเอียดก่อน เพราะสินค้าส่วนมากจะเป็นของก๊อปปี้ และของจีน

**ค่ำ บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2) เมนูพิเศษ เป้าฮื้อ + ไวน์แดง จนได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ภูเขา หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่พัก นำท่านเข้าสู่ที่พัก LANDMARK HOTEL 4\*หรือเทียบเท่า**

**วันที่สอง** **เขินเจิ้น – วัดฝูโถว – ชาจิน เยื่อไฟ บัวหิมะ – ตลาดตงเหมิน (เช้า/เที่ยง/เย็น)**

**เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3)**  
จากนั้นนำท่านสู่ **วัดฝูโถว Po Tuzhi Temple** สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต วัดแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณเขา มีความยิ่งใหญ่และอลังการมาก เมื่อทุกท่านไหว้พระเสริมสิริมงคลให้กับตัวท่านเองเรียบร้อยแล้ว สามารถถ่ายรูปบริเวณโดยรอบได้อย่างจุใจ

**เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4)**  
จากนั้นนำท่านแวะชม และเลือกซื้อสินค้าโอท็อปของประเทศจีน เช่น **ชาจิน, เยื่อไฟ, บัวหิมะ** **ศูนย์สมุนไพรจีน หรือร้านบัวหิมะ** เป็นที่รู้จักกันดีของคนไทย เมื่อคราวเกิดอุบัติเหตุรถแก๊สคว่ำที่ถนนเพชรบุรี เมื่อ 24 กันยายน 2533 ครั้งนั้น รัฐบาลจีนได้ส่งยาบัวหิมะอันมีสรรพคุณรักษาแผลไฟไหม้ มาช่วยเหลือผู้ป่วยที่โดนไฟไหม้ทั่วตัว จากนั้นมาคนไทยก็รู้จักสรรพคุณของบัวหิมะเรื่อยมา พร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ให้ท่านได้ชมการสาธิตการนวดเท้า ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งในการผ่อนคลายความเครียด และบำรุงการไหลเวียนของโลหิตด้วยวิธีธรรมชาติ



จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง **ตลาดตงเหมิน (Dongmen)** ก็มีของแบรนด์ ของแท้ และของดีราคา ถูกอยู่อีกมากมาย นับว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งหลายคน ๆ นิยมไปไม่ต่างจากที่ Luo Hu เลยครับ

ค่า

ที่นี่เป็นเหมือนถนนคนเดินที่มีคนมาเดินช้อปปิ้งเยอะจริงจิงมาก เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋าเดินทาง ของแถมราคาถูก ต้องมาเลือกซื้อที่นี่ เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่ดีที่สุดของเมืองเซ็นเจิ้นเลยก็ว่าได้  
**บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 5) เมนูพิเศษ เป้าฮื้อ + ไวน์แดง**  
จนได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ไห่ หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่พัก  
นำท่านเข้าสู่ที่พัก **Century Plaza HOTEL 4\***หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

**ฮ่องกง- จิวเวอร์รี่ - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งถนนนาธาน**  
**จิมซาจุ่ย** (เช้า/กลางวัน/-)

เช้า

**บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (เต็มเช้า) (มื้อที่ 6)**

จากนั้นนำท่านแวะชม โรงงานจิวเวอร์รี่ มีเครื่องประดับมากมาย อาทิ เช่น แหวน, สร้อย , กำไล ฯลฯ ซึ่งเป็นดีไซน์ที่ได้รับรางวัลระดับเยี่ยม พร้อมกับนำท่านชมร้านหยกที่มีชื่อเสียงของฮ่องกงอีกด้วย....



จากนั้นเดินทางไป **วัดแชกงหมิว** หรือ **วัดกั๊กหัน** เป็นวัดเก่าแก่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก มีอายุกว่า 300 ปีตั้งอยู่ในเขต Shatin วัดแชกงสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงบุคคลสำคัญคนหนึ่งเป็นทหารมีชื่อว่าท่านแชกง เนื่องจากมีเหตุการณ์จลาจลเกิดขึ้นในทางภาคใต้ของจีนและท่านแชกงได้ทำวีระประวัติไว้ ทำให้คนทั่วไปยกย่องและคนจีนมีความเชื่อถือว่าหากได้ไปกราบไหว้และขอพรจากท่านแชกงจะประสบ



ผลสำเร็จในทุกประการ แล้วจะต้องไปหมั่นกั๊กหันนำโชคที่ตั้งอยู่ในวัดเพื่อจะได้หมั่นเวียนชีวิตของเราและครอบครัวให้มีความเจริญก้าวหน้าด้านหน้าที่การงาน โชคลาภ ยศศักดิ์ และถ้าหากคนที่ดวงไม่ดีมีเคราะห์ร้ายก็ถือว่าเป็นการช่วยหมั่นบ๊อดเป่าเอาสิ่งร้ายและไม่ดีออกไปให้หมด ในองค์กั๊กหันนำโชคมี 4 ใบพัด คือพร 4 ประการ คือ สุขภาพร่างกายแข็งแรง, เดินทางปลอดภัย, สมความปรารถนา และ เงินทองไหลมาเทมา ในทุกๆวันที่ 2 ของเดือนแรกตามปฏิทินจีนชาวฮ่องกงและนักธุรกิจจะมาร่วมวัดนี้เพื่อถวายกั๊กหันลมเพราะเชื่อว่ากั๊กหันจะช่วยพัดพาสิ่งชั่วร้ายและโรคภัยไข้เจ็บออกไปจากตัวและนำพาแต่ความโชคดีเข้ามาแทน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ **วัดหวังต้าเซียน** หนึ่งในวัดที่โด่งดังที่สุดของฮ่องกง ไหว้เทพเจ้าหวังต้าเซียน ซึ่งขึ้นชื่อในการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บและ พบกับผู้คนมากมายที่นำรูป และ ของมาสักการะเพื่อขอพรต่างๆ ตั้งแต่เรื่องความรักไปจนถึงฤกษ์มงคลในการทำธุรกิจ หรือตามที่คนไทยเรียกกันอย่างคุ้นปากเป็นภาษาจีนแต่จริงๆว่า "วัดหวังต้าเซียน" นั้นเป็นวัดลัทธิเต๋าที่ชาวฮ่องกงและนักท่องเที่ยงที่เดินทางมาเที่ยวฮ่องกงโดยเฉพาะชาวไทยเชื้อสายจีนให้ความศรัทธากันมาก วัดนี้มีอายุกว่าร้อยปี ละได้ชื่อว่าเป็น วัดที่ใครมาขอพรอะไร จะสมปรารถนาไปเสียทุกสิ่ง เดิมทีวัดนี้เป็นเพียงศาลเจ้าเล็กๆ ในย่าน Wan Chai ทางเกาะฮ่องกง ภายหลังได้มีการรวบรวมเงินบริจาคแล้วย้ายวัดมาตั้งอยู่บนเกาะเกาลูนในปัจจุบันนี้

เที่ยง

**บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 7)**

จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งย่าน ถนนนาธาน จิมซาจุ่ย แหล่งรวมสินค้า **Brand Name** ชั้นนำที่มีให้เลือกชมและ ช้อปมากกว่า 700 ร้าน อาทิ **ESPRIT, EMPORIO, ARMANI, GIORGIO ARMANI, DKNY, MARK & SPENCER** ของฝากคุณหนูที่ **Toy's Us** ... สินค้าปลอดภาษี ณ **DUTY FREE** ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ จากนั้นอิสระให้ท่านเต็มอิ่มกับการช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย มักจะตั้งต้นกันที่สถานีจิมซาจุ่ย มีร้านขายของทั้งเครื่องหนัง, เครื่องกีฬา, เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูปฯลฯ และสินค้าแบบที่เป็นของพื้นเมืองฮ่องกงอยู่ด้วยและตามชอปปิงคอมเพล็กซ์ขนาดใหญ่ชื่อ **OCEAN TERMINAL** ซึ่งประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้าเรียงรายกันอยู่ และมีทางเชื่อมติดต่อกันสามารถเดินทะลุถึงกันได้



อิสระอาหารเย็น ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกในการช้อปปิ้ง \*\*\*

- 21.10 น. กรุณาตรงต่อเวลานัดหมายเพื่อเดินทางสู่สนามบิน  
 เหวียตกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน **ฮ่องกง แอร์ไลน์ HONGKONG AIRLINES (HX)**  
 เที่ยวบินที่ **HX779** **\*\*บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนเครื่อง\*\***
- 23.05 น. คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

หรือ

- 23.50 น. เหวียตกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน **ฮ่องกง แอร์ไลน์ HONGKONG AIRLINES (HX)**  
 เที่ยวบินที่ **HX761** **\*\*บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนเครื่อง\*\***
- 02.20 น. คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

.....HAVE A NICE TRIP.....

## อัตราค่าบริการ

กำหนดวันเดินทาง	ผู้ใหญ่	ราคาเด็ก	พักเดี่ยว
	พักคู่ ท่านละ	อายุ 2-18 ปี	เพิ่ม
4-6, 11-13, 18-20, 25-27 ม.ค.2562	8,888.-	12,888.-	4,000.-
1-3, 8-10, 15-17, 22-24 ก.พ.2562	8,888.-	12,888.-	4,000.-
1-3, 8-10, 15-17, 22-24, 29-31 มี.ค.2562	8,888.-	12,888.-	4,000.-
19-21, 26-28 เม.ย.2562	8,888.-	12,888.-	4,000.-
3-5, 10-12, 17-19, 24-26, 31 พ.ค.-2 มิ.ย.62	8,888.-	12,888.-	4,000.-
7-9, 14-16, 21-23, 28-30 มิ.ย.2562	8,888.-	12,888.-	4,000.-

**\*\* ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน และภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงที่เกินกว่าที่กำหนด \*\***

**\*\* โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้คำนึงถึงผลประโยชน์ ของลูกค้าเป็นหลัก \*\***  
**\*\* ไม่สามารถ ยกเลิกได้และไม่สามารถ เปลี่ยนแปลงชื่อได้ พร้อมสงวนพาสปอร์ตภายใน 2 วัน \*\***

**\*\* หากท่านที่ต้องออกตัวภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตัวเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า \*\***

### อัตราค่าบริการนี้รวม :

- ค่าบัตรโดยสารชั้นที่ศนาจรไป – กลับ (ตัวโปรโมชั่น) รวมภาษี สนามบินและภาษีน้ำมันไว้เรียบร้อยแล้ว
- ค่าที่พักตามระบุในรายการพักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุหรือเทียบเท่า
- **\*\*กรุณาระบุลักษณะห้องที่คุณต้องการเพื่อความสะดวกสบายของตัวเอง TWIN (ห้อง 2 เตียง) // DOUBLE (ห้อง 1 เตียงใหญ่) // SINGLE (ห้องเตียงเดี่ยว) // TRIPLE (ห้อง 3 เตียง) หากไม่มีการระบุ ทางบริษัท ขออนุญาตจัดเป็นเตียง Twin ให้กับผู้เข้าพัก\*\***
- ค่าอาหารตามที่ระบุอยู่ในรายการ **\*\*หากท่านไม่ทานอาหารมื้อใดมื้อหนึ่ง ไม่สามารถคืนเงินได้และ**
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเมนูอาหาร ในกรณีที่มิผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน\*\*

- ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
- หัวหน้าทัวร์ และหรือไกด์ของบริษัททัวร์ Land Operator ที่ฮ่องกง ผู้ชำนาญเส้นทาง
- ประกันอุบัติเหตุเงินท่านละ 1 000,000,บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
- สัมภาระน้ำหนักไม่เกินท่านละ 20 กก.

## อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

- ค่าทำหนังสือเดินทางไทย
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร -เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าชักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
- ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม
- Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
- วีซ่าเข้าฮ่องกง ในกรณีที่ผู้เดินทางถือหนังสือเดินทางต่างดาว หรือ ประเทศที่ต้องทำวีซ่าเข้าฮ่องกง ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่ากรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างดาว จะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า ออก หรือ-Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า
- **ค่าวีซ่าจีนแบบหมู่คณะ 1,500 บาท/ท่าน (ชำระพร้อมค่าทัวร์) หากลูกค้ามีวีซ่าจีนแบบเดี่ยว ไม่สามารถนำมาหักจากค่าทัวร์ได้เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น!!!**
- **ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น +คนขับรถ 1,500 บาท/ลูกค้า ตลอดทริปการเดินทาง (ชำระที่สนามบิน ณ วันเดินทาง)**
- **ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามสินน้ำใจของทุกท่าน ไม่บังคับใดๆ**

## เงื่อนไขเพิ่มเติม

- กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบุใน รายการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ
- เทียบบินราคาและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ราคานี้เป็นราคาสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยหรือผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น
- เมื่อตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว

## การสำรองที่นั่ง

1. กรุณาสำรองที่นั่ง พร้อมชำระเงินเต็มจำนวน หลังจากวันจอง 1 วัน (\*\*เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น\*\*)

## การยกเลิก

1. สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท
4. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
5. ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเข้าออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและ-ฮ่องกง **ไม่มีการคืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ในกรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมียารักษาหรือแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียม ในการมัดจำตัวท่านละ 10 000,บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ**
6. ยกเว้นกรณีที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่หักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตัวเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

## 7. กรณีคณะออกเดินทางได้

1. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่าน ออกเดินทาง (มีหัวหน้าทัวร์)
2. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)
3. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ไม่ถึง 10 ท่าน (บริษัทขอสงวนสิทธิ์เลื่อนการเดินทาง)

## หมายเหตุ

1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วยความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ , การสูญหาย , การถูกทำร้าย ,
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่องบิน และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. ราคาขึ้นตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯ ขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินการโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
8. มีคคเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากนี้มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆ มาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การเจ้าหน้าที่โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว หากท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
11. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตัวโดยสารถายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิเช่นนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
12. การท่องเที่ยวประเทศจีนนั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาลเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าว คือ ร้านชา ร้านหยก ร้านบัวหิมะ ร้านผ้าไหม ร้านขนม ร้านจิวเวลรี่ \*\*\*ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 60 นาที - 90 นาที ซึ่งไม่มีการบังคับให้ท่านซื้อ ซื้อหรือไม่ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดใดทั้งสิ้นหากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่ม ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว\*\*\* รายการทัวร์โรงแรม และตารางการบินดังกล่าวข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

เงื่อนไข : กรณีลูกค้าตัดกรุ๊ปจากวันเดินทางที่มีอยู่ในเอกสาร

1.กรณีตัดกรุ๊ป ต้องตัดเต็มจำนวนที่มีอยู่ในวันที่ลูกค้าต้องการทั้งหมด

เช่น ในวันที่ลูกค้าต้องการมี 34 ที่ ลูกค้าต้องใส่ทั้งหมด ถ้าลูกค้ามาน้อยกว่า หรือมากกว่า ราคาจะแพงขึ้น

2.กรณีตัดกรุ๊ป ไม่สามารถยกเลิกได้ในทุกกรณี

ไม่สามารถใช้สิทธิยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันเดินทางได้ ( เนื่องจากเมื่อลูกค้าตัดกรุ๊ปแล้ว

**\*\* ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจำเพื่อประโยชน์ของตนเอง \*\***